

KIỀM QUYẾT KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ...

(Tiếp theo trang 1)

hoạt động của các tổ công tác liên ngành, tổ tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch; Sở Công Thương báo cáo tình hình các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạm dừng sản xuất, kinh doanh một phần hoặc toàn bộ và tình hình cung ứng các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh; Sở Nội vụ báo cáo việc triển khai thực hiện bảo đảm các hoạt động hành chính trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và ý thức chấp hành của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: việc kiểm soát người từ vùng dịch về còn khó khăn; tổ tuần tra các huyện,

bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo quy định. Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người từ tỉnh ngoài về, không để những người không có nhiệm vụ cần thiết từ tỉnh có dịch về Thái Bình; chỉ những trường hợp vì lý do thực thi công vụ, bệnh nhân, hoặc có lý do chính đáng mới được về. Những người từ vùng có dịch về phải khai báo y tế, lịch trình và kiểm tra sức khỏe. Các huyện, thành phố báo cáo số liệu thống kê những trường hợp từ tỉnh có dịch về trong cộng đồng dân cư từ ngày 1/4, yêu cầu thực hiện cách ly 14 ngày để bảo đảm kiểm soát tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn. Các chốt kiểm tra thực hiện nghiêm túc việc ghi chép, phân loại để chủ động trong việc cách ly y tế; quy định rõ những người được phép ra, vào tỉnh và phải thực hiện cách ly toàn xã hội và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của trung ương, của tỉnh về cách ly toàn xã hội. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải

tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố; xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm, kiên quyết không cho tụ tập đông người, kiên quyết xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và những trường hợp bán hàng không đúng quy định. Đồng chí yêu cầu chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các tổ tự quản ở khu dân cư hoạt động hiệu quả, quản lý chặt chẽ người ra vào khu dân cư và tiếp tục làm tốt công tác quản lý y tế đối với người có biểu hiện ho, sốt trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố chỉ đạo phân định những người cách ly sao cho phù hợp, nhất là với người già, người có bệnh nền và trẻ nhỏ. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hoạt động xét nghiệm chính xác, kịp thời, bảo đảm tất cả những người nghi nhiễm, có nguy cơ cao đều được xét nghiệm. Sở Y

tế, Bộ CHQS tỉnh, Trường Đại học Thái Bình và các huyện, thành phố phối hợp bảo đảm tốt cuộc sống của người dân ở các khu cách ly tập trung; không để xảy ra lây chéo khi có người nhiễm Covid-19 trong khu cách ly. Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh theo dõi, bảo đảm hoạt động của các doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; tăng cường tham mưu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, các huyện, thành phố nghiên cứu, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.

Các sở, ngành, huyện, thành phố phân công cán bộ, nhân viên làm việc phù hợp, tăng cường làm việc trực tuyến song phải bảo đảm hoạt động thông suốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị cũng như nhiệm vụ đột xuất được giao. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp phải bảo đảm hoạt động liên tục, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi có tình huống xảy ra.

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC...

(Tiếp theo trang 1)

vẫn còn nhiều nơi, nhiều thời điểm ở các bệnh viện vẫn còn nhiều trường hợp người bệnh phải chờ máu hoặc không đủ máu và sản phẩm từ máu để truyền. Đây là thiệt hại lớn cho người bệnh cần máu và làm giảm hiệu quả chữa bệnh.

Máu là loại thuốc đặc biệt, máu an toàn chỉ có thể hiến tặng từ chính những người khỏe mạnh, tình nguyện và hiến máu thường xuyên.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đầy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện phát triển hơn nữa. Vì sức khỏe cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình. Tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, mỗi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn hãy luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia hiến máu và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu thường xuyên cứu người để giúp cho mỗi người kiểm tra được sức khỏe của mình, cứu giúp người bệnh, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước.

Thân ái,."

NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Chi trả góp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020

Trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện chi trả góp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ.

Theo đó, đối với người hưởng đăng ký nhận tiền qua tài khoản ATM, thực hiện chi trả như quy trình hiện hành, Bưu điện tỉnh chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH cả 2 tháng vào tài khoản của người hưởng ngay sau khi nhận được tiền và danh sách do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển sang. Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt, Bưu điện tiếp tục chi trả tại nhà cho người hưởng có địa chỉ nhận tiền đúng địa bàn nhận lương hưu hàng tháng. Lịch chi trả được xây dựng theo địa bàn từng xã, phường, thị trấn. Thời gian chi trả từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 25/5/2020.

THU HOÀI

Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho công dân

Sáng ngày 6/4, Trung đoàn 568 phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế cho 224 công dân Việt Nam trở về từ các vùng có dịch, trong đó có 221 trường hợp là du học sinh, người lao động của 33 tỉnh, thành phố trong cả nước học tập, sinh sống tại Nhật Bản và 3 trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì.

Trong 14 ngày, các công dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên; đồng thời được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều có kết quả âm tính với Covid-19. Sau 14 ngày cách ly, 100% trường hợp đều có sức khỏe ổn định, đủ điều kiện về gia đình.

Trong ngày hoàn thành cách ly, 98 công dân cách ly tại khu 2 của Trung đoàn 568, xã Thăng Long (Đông Hưng) đã quyền góp ủng hộ 10 triệu đồng công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng thời tặng 200 khẩu trang vải và 20 chai dung dịch sát khuẩn tay để phục vụ công tác phòng, chống dịch tại Trung đoàn.

* Chiều ngày 6/4, tại cơ sở cách ly tập trung số 1 huyện Vũ Thư, Ban Chỉ đạo huyện phòng, chống dịch Covid-19 đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho 31 công dân.

Cơ sở cách ly tập trung số 1 huyện Vũ Thư có 47 công dân đang chấp hành việc cách ly, 100% công dân là người trên địa bàn huyện và trở về hoặc liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Đến ngày 6/4, có 31/47 công dân đã hoàn thành 14 ngày cách ly y tế và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao giấy chứng nhận, trao quà và chúc mừng các công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế theo quy định đồng thời lưu ý các công dân khi về gia đình tiếp tục tuân thủ các quy định, các biện pháp phòng, chống dịch.

THIÊN AN - QUỲNH LƯU

BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI BÌNH THÔNG BÁO Về công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua Bưu điện kỳ tháng 4, 5/2020

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh, với mục tiêu đảm bảo sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

Bưu điện tỉnh Thái Bình xin trân trọng thông báo phương án tổ chức hoạt động chi trả lương hưu, các chế độ BHXH kỳ tháng 4, 5/2020 như sau:

- 1. Bưu điện thực hiện chi trả góp 1 lần tiền chế độ của cả tháng 4 và tháng 5/2020.
2. Đối với người hưởng đã đăng ký nhận tiền mặt hàng tháng qua Bưu điện, trong kỳ này nhân viên Bưu điện sẽ tới từng nhà để chi trả, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 16/4 đến ngày 25/5/2020. Lịch chi trả cụ thể sẽ được thông báo đến từng phường, xã. Người hưởng cần liên hệ với Bưu điện để thống nhất thời gian, địa điểm chi trả tại nhà hoặc tại Bưu điện.
3. Để đảm bảo sự an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh Thái Bình đề nghị quý vị người hưởng phối hợp trong việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng, chống dịch.

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

những trường hợp thuộc diện cần theo dõi. Huyện đã thành lập 2 chốt kiểm soát ở khu vực cầu Tịnh Xuyên (xã Xuân Hòa) và phà Sa Cao (xã Vũ Văn) để giám sát người từ huyện khác, tỉnh khác vào địa bàn; thành lập 5 tổ kiểm tra, chú trọng kiểm tra

bếp ăn, bảo đảm các quy định phòng, chống dịch trong tổ chức bữa ăn tại doanh nghiệp; thiết lập khu cách ly tập trung với 25 phòng, có khả năng bảo đảm cách ly cho 104 người. Bắt đầu triển khai từ ngày 31/3, đến ngày 6/4 đã thực hiện cách ly tập trung 47 công dân liên quan

đến Bệnh viện Bạch Mai; đến sáng ngày 6/4 có 31/47 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Trên địa bàn huyện chưa có người nhiễm Covid-19, về cơ bản Vũ Thư vẫn đang kiểm soát tốt tình hình. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Toàn tỉnh nói chung, huyện Vũ Thư nói riêng đã kiểm soát tốt tình hình dịch là do tỉnh, huyện đã

huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Vũ Thư tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,

chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác cách ly toàn xã hội; giám sát chặt chẽ người ở tỉnh ngoài, huyện khác vào địa bàn; phân định huyện không có người nhiễm Covid-19, góp phần để tỉnh không có người nhiễm Covid-19. Cũng trong sáng ngày 6/4, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Hồng Phong (Vũ Thư).

THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

884 mẫu do Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm. Hiện 100% mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính với Covid-19. Tính riêng từ 18 giờ ngày 5 - 6/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 211 mẫu bệnh phẩm, trong đó 190 mẫu tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện; 3 mẫu tại các cơ sở y tế và 18 mẫu của những người giám sát, theo dõi sức khỏe tại gia đình. 211 mẫu đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Thái Bình chưa có trường hợp nào nhiễm Covid-19.

tiện đưa đến ga Nam Định để về quê. Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục trao giấy chứng nhận cho người hoàn thiện cách ly, các đơn vị đã tiến hành tổng vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức đợt cách ly tiếp theo.

* Từ 7 giờ ngày 5/4 đến 18 giờ ngày 6/4 đã có 22 câu hỏi, 1 phản ánh của người dân gửi đến đường dây nóng 1800 9402 phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Nội dung các câu hỏi chủ yếu liên quan đến việc di chuyển của người dân từ địa phương khác về Thái Bình, từ Thái Bình đi tỉnh khác và các giấy tờ, thủ tục cần thiết khi di chuyển, xét nghiệm Covid-19. 1 ý kiến phản ánh về việc khu vực chợ tụ tập buôn bán, các hộ kinh doanh đóng cửa trước, mở cửa sau để bán hàng.

Tất cả các câu hỏi được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (đơn vị vận hành, quản lý đường dây nóng 1800 9402) phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, trao đổi với sở, ban, ngành liên quan để trả lời người dân và tiếp thu 1 ý kiến phản ánh để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19.

* Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các huyện, thành phố đã thành lập 17 tổ tuần tra gồm cán bộ các ngành: công an, quân sự, y tế, quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.743 tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố với 12.264 thành viên, thực hiện công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19. Các tổ tự quản có nhiệm vụ quản lý người ra vào, khai báo y tế theo đúng quy định: "xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó". Từ ngày 1/4/2020 đến nay, thành viên các tổ tự quản hoạt động rất tích cực, làm tốt công tác quản lý địa bàn, rà soát, lập danh sách, báo cáo công dân trên địa bàn quản lý có liên quan đến dịch, phối hợp thực hiện các biện pháp cách ly và các nội dung, yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm "đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, không để dịch xâm nhập vào địa bàn.

* Các xã, thị trấn của huyện Đông Hưng đã thành lập 231 tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 ở 229 thôn, tổ dân



Thành viên tổ tự quản phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) sử dụng kính bảo hộ chắn giọt bắn do Đoàn Thanh niên phường trao tặng.

hoặc đến địa bàn, người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai về địa phương.

* Chiều ngày 6/4, Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ Quý Tín dụng nhân dân Đông Á. Theo đó, Quý Tín dụng nhân dân Đông Á ủng hộ gần 55 triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện. Trong đó, 50 triệu đồng trích từ quỹ phúc lợi, gần 5 triệu đồng là do cán bộ, nhân viên và đoàn viên công đoàn của Quý quyền góp, ủng hộ. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm hỗ trợ huyện Đông Hưng có thêm nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19.

* Từ sáng kiến của các y bác sĩ, đoàn viên, thanh niên ở nhiều địa phương trong tỉnh đang tích cực tham gia làm mặt nạ ngăn giọt bắn để tặng những người ở tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Các cấp bộ đoàn đã làm và trao tặng hàng nghìn chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn để tặng các y bác sĩ, sinh viên ngành Y và những người đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh, khu cách ly tập trung, các tổ tuần tra, tổ tự quản... làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Vừa làm, các cơ sở đoàn vừa trao đổi kinh nghiệm, cách làm để cải tiến sao cho phù hợp hơn với thực tế khi sử dụng mặt nạ. Những chiếc mặt nạ này dễ làm, dễ rửa, khử khuẩn, có thể tái sử dụng nhiều lần. Mọi người vẫn đeo khẩu trang bên trong, vừa đeo thêm mặt nạ ngăn giọt bắn bên ngoài sẽ nâng cao hiệu quả phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh.

THỊ TRẤN HUNG NHÂN XỬ PHẠT 5 TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG NƠI CÔNG CỘNG

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện Khẩn số 04 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công an thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) đã tổ chức tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, Công an thị trấn Hưng Nhân kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Trong đó, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 người về hành vi "không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế", quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 11, Nghị định số 176 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nhân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt 200.000 đồng/người. Ngoài xử phạt hành chính, những trường hợp trên còn buộc ký cam kết không tái phạm.

MINH NGUYỆT

NGUYỄN TÙNG